

Ngợi khen Đức Giêsu Ki-tô!

Anh chị em tín hữu rất thân mến, đặc biệt những anh chị em như là những chứng nhân sống trong giai đoạn mà mẹ giáo hội đã và đang trải qua cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu.

Kính thưa những người cha, những người mẹ trong các gia đình công giáo thuần thành!

Các con giới trẻ, thiếu nhi công giáo thân mến!

Đặc biệt, kính thưa những Nữ tu sỹ chiêm niệm, là những viên ngọc tinh thần quý giá của hội thánh!

Kính thưa các chủng sinh, các tu sỹ nam nữ!

Kính thưa các linh mục, là tình yêu của Rất Thánh Trái Tim Chúa!

Sự hỗn độn trong giáo hội đã chạm tới đỉnh mà mỗi người chúng ta phải dùng chính ngôn từ của bà Esther mà kêu lên rằng: “Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa” (Est 4,17). Vì thế, chúng ta hãy ẩn náu trong Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Maria qua kinh nguyện nguyện hằng ngày, để khẩn cầu cho các vị giáo hoàng nên thánh thiện.

Chúng ta hãy khẩn khoản kêu lên cùng với tác giả thánh vịnh rằng: "Lạy Chúa, xin tỉnh giấc, Ngài cứ ngủ được sao? Xin mau trỗi dậy! Xin giúp chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con" (Psalms 43:23)

Ngày 18/01/2024, lễ kính Ngai Toà Phê-rô tại thành đô Rôma.

+ Athanasius Schneider, Giám mục phụ tá giáo phận Saint Mary in Astana

Kinh Cầu Xin Chúa ban cho Giáo Hội những Đức Giáo Hoàng Thánh Thiện

Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. lạy Chúa Giê-su Kitô là mục tử nhân lành, với cánh tay quyền năng cao cả, Ngài dẫn dắt giáo hội của Ngài trên con đường lữ thứ vượt qua những cơn ba đào của mỗi thời cuộc

Xin đặt nơi ngai toà Phê-rô những vị giáo hoàng thánh thiện, những người không khiếp sợ sức mạnh của thế gian và không bao giờ thoả hiệp với tinh thần tục hoá của thời đại.

Nhưng bảo tồn và củng cố đức tin công giáo tinh tuyền cho dù phải đổ máu đào, và duy trì bảo vệ sự cao cả thánh thiêng trong phụng vụ của Hội Thánh Công Giáo Rôma.

Lạy Chúa. Xin trở lại với chúng con qua những vị giáo hoàng thánh thiện, những người đã nhóm lên trong chúng con ngọn lửa nhiệt huyết tông đồ, công bố cho toàn thế giới biết rằng: "Ơn Cứu Độ chỉ có được trong Chúa Kitô mà thôi. Vì không có danh xưng nào dưới vòm trời được ban để nhờ họ mà được cứu rỗi"

Xin cho Ngài toà tông truyền, qua các triều đại giáo hoàng thánh thiện luôn là nơi cao rao đức tin công giáo – luôn luôn chiếu dãi ánh sáng của chân lý cho thế giới.

Xin lắng nghe chúng con, lạy Chúa, và qua lời chuyển cầu của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, xin ban cho chúng con những vị giáo hoàng thánh thiện, xin ban cho chúng con nhiều Giáo Hoàng thánh thiện!

Xin thương xót và lắng nghe chúng con! Amen